

สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>สรุปหนังสือสั่งการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา</p> <p>๑.๑ หนังสือ ว ๒๒๐๒ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยสาระสำคัญ คือ ข้อ ๘ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท เป็นการจำกัดพิมพ์บัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป และเด็กอายุไม่เกิน ๕ ปี ซึ่งให้สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนอำเภอ ส่งให้ รพ. ,ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเทศบาล , อสม. และ ผากทีม สสจ. ดำเนินมาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เน้นย้ำให้ใช้กลไกการสื่อสารที่มีในจังหวัด เช่น วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว กลุ่มไลน์ เพื่อให้ความรู้ และการให้ความรู้แก่เด็กโดยผ่านทางพ่อแม่ และผู้สูงอายุผ่านทางผู้ดูแล,นักบริบาลท้องถิ่น/ชุมชน ให้ช่วยแนะนำ</p> <p>๑.๒ หนังสือ ว ๒๒๑๖ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้คงการปฏิบัติไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และปรับเวลาร้านสะดวกซื้อตามเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น</p> <p>๑.๓ หนังสือ ว ๒๒๓๖ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ถึงแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน</p> <p>๑.๔ หนังสือ ว ๒๒๒๗ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๕ หนังสือ ว ๒๒๙๗ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ สืบรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">๑) สืบรวจความต้องการประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ประสงค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการจ้างงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด</p> <p style="padding-left: 20px;">๒) สืบรวจข้อมูลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพระราชวัง/พระตำหนักในพื้นที่ ๕ จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน</p> <p style="padding-left: 20px;">๓) สืบรวจข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว (Lock Down ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน)</p> <p>๑.๖ หนังสือ ว ๒๒๙๘ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งเฉพาะจังหวัดเขตปริมณฑล</p> <p>๑.๗ หนังสือ ว ๒๓๑๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ การจัดระเบียบกรณีที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและเงินให้กับประชาชน ให้แจ้ง อปท./อำเภอ/จังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดระเบียบตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและการอำนวยความสะดวก</p>	<p>- ปค.รย.</p> <p>- สจจ.รย</p> <p>- สสจ.รย.</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- ศคธ.รย</p> <p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>-</p> <p>- สจจ.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- ปค.รย.</p>

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๑.๘ หนังสือ ว ๒๓๑๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งจังหวัดชลบุรี นครปฐม อุตรธานี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศของบุคคล</p> <p>๑.๙ หนังสือ ว ๒๓๑๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ชักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งกรมการปกครองได้เคยแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บันทึกข้อมูลลง Thai QM</p>	<p>-</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>ข่าวสารและการสื่อสาร</p> <p>๒.๑ การสื่อสารกับประชาชน ขอให้ยึดหลักการ “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง</p> <p>๒.๒ การให้ข่าวที่เป็นมาตรการในภาพรวม ศบค. จะเป็นผู้ให้ข่าว หากเรื่องใดยังไม่มีความชัดเจน ศบค. หรือ ครม. ให้หลีกเลี่ยงการให้ข่าวในเชิงพื้นที่ เพราะอาจเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน</p> <p>๒.๓ หลีกเลี่ยงการให้ข่าวที่อาจกระทบต่อจังหวัดข้างเคียงหรือจังหวัดอื่นๆ ที่สร้างความสับสนได้</p> <p>๒.๔ กรณีมีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัด มท. จะมีหนังสือให้จังหวัดรายงานข้อเท็จจริง แต่จังหวัดสามารถรายงานข้อเท็จจริงได้ทันทีที่ทราบ</p>	<p>- ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
๓	<p>การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย <u>สวทช. กำลังพัฒนาระบบแอปพลิเคชันในการติดตามการแจกจ่ายระดับหมู่บ้าน</u> ซึ่งจะได้นำมาใช้ในเร็วๆ นี้</p>	- ปค.รย
๔	<p>Local Quarantine ซึ่ง ดศ. , กต. , ตม. และ มท. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และจะแจ้งแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลต่อไป ให้จังหวัดเตรียมข้อมูลสถานที่ตรวจสอบยืนยันข้อมูลที่จะลงไว้ให้ในระบบ โดย มท. ได้เน้นย้ำการรายงานสถานที่ ให้รายงานสถานที่ที่มีความพร้อมจริงในทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ศบค.</p>	- ปค.รย
๕	<p>งบประมาณการใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจำนวน ๔ หน่วยงาน</p> <p>๕.๑ งบป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๕.๒ งบบูรณาการของอำเภอ โดยกรมการปกครอง</p> <p>๕.๓ งบ สบจ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕.๔ งบของ อปท. โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>โดยจะมีหนังสือแจ้งจังหวัดเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของงบประมาณข้างต้นต่อไป</p>	<p>- ปก.จ.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สนจ.รย</p> <p>- สจจ.รย</p>
๖	<p>เน้นย้ำการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโควิด-19</p> <p>๖.๑ หนังสือ ว ๒๓๑๕ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ชักซ้อมแนวทางการสำรวจและบันทึกผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ระบบ Thai QM กำชับจังหวัดให้ความสำคัญกับการสำรวจและบันทึกข้อมูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบริหารความช่วยเหลือ และมีการชักซ้อมเพิ่มเติมโดยแจ้ง อำเภอ เทศบาลนคร/เมือง และเมืองพัทยา เพื่อให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ในการสำรวจ เพื่อรวบรวมข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาบริหารความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลัง (๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน)</p>	<p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๑) บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ประกาศ/คำสั่งของจังหวัด หรือส่วนราชการอื่น ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือสูญเสียรายได้ หรือรายได้ลดลง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม</p> <p>๑.๑) ผู้ที่ประกอบอาชีพ ใน กทม./ปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ และเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้มีการบันทึกใน Thai Qm ไว้แล้ว</p> <p>๑.๒) ผู้ที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ ทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ดั้งเดิม สูญเสียรายได้ รายได้ลดลง</p> <p>๒) ผู้ไม่อยู่ในกลุ่มสำรวจ คือผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนเท่าเดิม โดยให้ประมวลผลเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>๖.๒ กำชับเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ ของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการฯ กรมการปกครองขอให้จังหวัดสั่งการให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) สร้างการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ</p> <p>๒) ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้ใช้ความระมัดระวังและการวางตัวที่เหมาะสม</p>	
๗	<p>๗.๑ กรณีเริ่มอนุญาตให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาตามจังหวัดชายแดน ตั้งแต่ วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๑,๖๖๓ คน ซึ่งทุกคนได้เข้ากระบวนการกักกันตัวอยู่ที่จังหวัดชายแดนนั้นๆ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๗.๒ หนังสือ ว ๒๑๕๘ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ กต. ได้แจ้ง มท. ในการที่จะให้จังหวัดอำนวยความสะดวก กรณีคนต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เดินทางกลับประเทศ โดยเดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.รย - สสจ.รย - ภ.จว.รย - ตม.จว.รย - อำเภอกทุกอำเภอก
๘	<p>ซักซ้อมความเข้าใจต่อท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>๑) กรณี มท. ได้ให้แนวทางในเชิงนโยบาย ให้ อปท. ดำเนินการในอำนาจของ อปท. สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและวิธีปฏิบัติ</p> <p>๒) กรณีที่เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการได้ทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สสจ.รย
๙	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัด Local Quarantine มีแหล่งงบประมาณหลัก ได้แก่</p> <p>๑) งบประมาณของ อปท. โดยให้พิจารณาปรับปรุงสถานที่ก่อน หากไม่ได้ให้ใช้วิธีการเช่า ซึ่งใช้อัตราตามระเบียบค่าใช้จ่ายบริหารงานของอปท. <u>ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท เดือนละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท</u> หากเกินให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๒) งบประมาณของกรม ปก.(ป้องกัน ยั้งยั้ง) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งให้เช่าสถานที่โดยเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และสามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจได้โดยออกเป็นคำสั่งจังหวัด</p> <p>ทั้งนี้ หากมีการจ่ายค่าเช่าสถานที่แล้ว จะไม่สามารถจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที่ได้อีก เนื่องจากจะซ้ำซ้อน</p> <p>ขณะนี้มีการทดสอบแบบฟอร์มการจัดทำค่าใช้จ่าย Local Quarantine ก่อนจะให้ทุกจังหวัดดำเนินการเพื่อรวบรวมนำเสนอ ศบค. ในการที่จะให้สำนักงบประมาณสนับสนุนต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สสจ.รย - ปก.จ.รย

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐	การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. กรณีที่ อปท. จะขอยกเว้นการปฏิบัติใดๆ โดยให้ร่อนหนังสือแจ้งจังหวัดจาก มท. ต่อไป	- สจ.จ.รย
๑๑	รถที่เอกชนให้ยืมใช้ในการปฏิบัติงานของจังหวัด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะจากงบประมาณและยับยั้งภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น	- ปภ.จ.รย
๑๒	กรณีมีการประกาศปิดหมู่บ้าน การประกอบอาหารเลี้ยง การจัดตั้งยังชีพต้องไม่มีการซ้ำซ้อน	- อำเภอทุกอำเภอ

กน.ยุทธศาสตร์.สนจ.รย

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓